



# ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

## คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

### Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๐๖/ว. ๒๓๑

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Ramathibodi ECMO 2019” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๙๑๐ ABC ชั้น ๙ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงวิวัฒนาการ องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ใช้ประกอบประกอบดูแลผู้ป่วยวิกฤต โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ และ/หรือ ระบบไหลเวียนโลหิตอย่างรุนแรง และสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะวิกฤตมากขึ้นได้

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และผู้สนใจ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

ประเภทการลงทะเบียน	วันที่อบรม	อัตราค่าลงทะเบียน/คน
บรรยายอย่างเดียว	๑-๒ ส.ค. ๖๒ (ครึ่งวันเช้า)	๒,๐๐๐ บาท
Workshop B	๓ ส.ค. ๖๒ (เต็มวัน)	๔,๐๐๐ บาท
บรรยาย+Workshop A	๑-๒ ส.ค. ๖๒ (เต็มวัน)	๕,๐๐๐ บาท
บรรยาย+Workshop B	๑-๒ ส.ค. ๖๒ (ครึ่งวันเช้า) ๓ ส.ค. ๖๒ (เต็มวัน)	๕,๐๐๐ บาท

อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจและอำนาจการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียดใบสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณปิยะดา ลิ้มปทุมย์ และคุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล โทร. ๐๒-๒๐๑-๒๑๙๓, ๐๒-๒๐๑-๑๕๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการให้บุคลากร ในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤงศกพรรณ วิไลลักษณ์)  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

